



ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่ 68/2564

เรื่อง แนวทางการเปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ระยะที่สอง

.....

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ 57/2564 เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ที่กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์และบุคลากร รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยระยะที่หนึ่ง ช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะกลุ่มย่อย ไม่เกินครึ่งละร้อยละ 25 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดอยู่ในระดับที่คลี่คลายลง เห็นควรกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์และบุคลากร รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. ให้คณาจารย์ และบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการเรียนการสอน และให้บริการนักศึกษาตามลักษณะการทำงานปกติ โดยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม การป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของทางราชการโดยเคร่งครัด
2. ให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยาย หรือวิชาปฏิบัติการ ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมาก พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้ตามความจำเป็นในกรณีที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้ดำเนินการเป็นกลุ่มย่อยไม่เกินครึ่งละร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในชั้นของตน โดยให้คณะวิชาและอาจารย์ผู้สอนกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดสลับเวลาเรียนของนักศึกษาให้เหมาะสม และแจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
3. ให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยาย หรือวิชาปฏิบัติการ ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนน้อย พิจารณาจัดการเรียนในชั้นเรียนได้เต็มจำนวนตามที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ตามความจำเป็น โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในชั้นเรียน ตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

4. ให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนพิจารณา ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความกระชับในเนื้อหาและเวลาที่ใช้ในชั้นเรียนตามการพิจารณาที่เห็นเป็นความเหมาะสม โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem Based / Project Based Learning ที่ลดความจำเป็นในการเข้าชั้นเรียนเต็มเวลา

ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการต้องจัดมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน เป็นสำคัญ เพื่อสัมฤทธิ์ผลของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์และนักศึกษา ที่จะให้ต่อชั้นเรียน

5. ให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา พิจารณาให้นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงานในสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่สถานประกอบการกำหนดไว้ได้ ทั้งนี้หากมีข้อจำกัดใด ๆ จากสถานประกอบการ ให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบปรับรูปแบบการเรียนจากการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เป็นการจัดการเรียนและการประเมินผลในรูปแบบอื่นที่ทดแทนกัน

6. ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา นักศึกษา ได้ตามความจำเป็น โดยอนุญาตให้ใช้พื้นที่เปิดโล่ง และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความเหมาะสม

7. ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ และบริหารจัดการตัวเองให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะวิชาที่สังกัดและอาจารย์ผู้สอนกำหนดขึ้นในระยะที่สองของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 นี้ พร้อมทั้งเตรียมตัวในการกลับเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบการเรียนปกติ ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 ต่อไปด้วย ทั้งนี้หากนักศึกษามีข้อติดขัดประการใด ให้นักศึกษายื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ หรือติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

8. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีระบบคัดกรองสุขภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานราชการในพื้นที่กำหนดไว้ รวมถึงกำหนดมาตรการความปลอดภัยของทุกคนจากการแพร่ระบาด จัดให้มีมาตรการติดตามและประเมินความเสี่ยงในการเปิดสถานที่ทำการ ในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยในระยะแรกอย่างเคร่งครัด และหากการประเมินสถานการณ์รายสัปดาห์พบปัญหาความไม่ปลอดภัยใด ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณามีเปลี่ยนแปลงคำสั่งและประกาศใช้มาตรการทางสาธารณสุข ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ธนิศ สุวรรณดี
(ดร.วัลลภ สุวรรณดี)
อธิการบดี